

หลักสำคัญในการเลี้ยงโคนอื่อนั้น คือ การเลี้ยงให้
ได้กำไรสูงสุด ซึ่งหมายถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและ
ขายได้ราคาสูงสุด ดังนั้นในการเลี้ยงโคนอื่อเพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดหมายนี้ ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการผลิต
สัตว์และการตลาดให้ถ่องแท้เสียก่อน การสนใจศึกษาถึง
ข้อดีข้อเสียตลอดจนวิธีการผลิตให้ได้กำไรสูงสุด อาจจะ
ยังไม่สำคัญและจำเป็นเท่ากิจกรรมเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ
หลัก ซึ่งรายได้ทั้งหมดมาจากผลิตผลของสัตว์ และมักจะ
ต้องใช้เงินลงทุนสูง เลี้ยงสัตว์เป็นปริมาณมาก ดังนั้น ผู้ที่
คิดจะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก จึงควรศึกษาหาความรู้ในแง่
ต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ชนิดนั้นๆ ให้รู้
ซึ่งและแน่ใจก่อน จึงจะตัดสินใจลงทุนเลี้ยงสัตว์ต่อไป



ปัญหาและอุปสรรค ของการเลี้ยงโคนอื่อของประเทศไทย

การประกอบการเลี้ยงโคนอื่อ มักประสบปัญหาหรือ
อุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงโคนอื่อ
ดังนี้

1.ปัญหาด้านพันธุ์สัตว์

ขาดแคลนพ่อแม่โคนอื่อพันธุ์ดี โคเพศเมียถูกทำลาย ทำให้
ขาดแม่โคพื้นฐานในการผลิตโคนอื่อ ขาดแผนการปรับปรุง
พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการปรับปรุง
พันธุ์ยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐอย่างจริงจัง ทั้งด้านงบประมาณและความรู้
ทางวิชาการ



2.ปัญหาด้านอาหารสัตว์

มีการปนปลอมวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น การใช้แกลบบด
ผสมในรำอ่อน การใช้กระดูกปนผสมในปลาป่น การใช้ใบ
มะขามผสมในใบกระถินป่น เป็นต้น คุณภาพของอาหาร
ชั้นไม่ได้มาตรฐาน อันเป็นผลมาจากใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ที่คุณภาพต่ำ การใช้พื้นที่การเกษตรยังไม่เหมาะสม
ขาดแคลนพื้นที่มีระบบชลประทานสำหรับปลูกพืชอาหาร
สัตว์ ทำให้ในบางพื้นที่มีพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอในการ
เลี้ยงโคนอื่อ ขาดการบริหารความรู้ทางวิชาการด้านโภชน
ศาสตร์ ระดับความต้องการโภชนะของสัตว์ชนิดต่างๆ ใน
เขตร้อน เป็นต้น



3.ปัญหาด้านการจัดการป้องกันและรักษาโรค

การป้องกันโรคระบาดสัตว์ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
สมบูรณ์ ยังปรากฏโรคระบาดสัตว์สำคัญๆ เช่น โรคปาก

และทำเปื่อย โรคคอบวม โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

4. ปัญหาด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ

ระบบตลาดปศุสัตว์ไทยไม่มีประสิทธิภาพ มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคาผู้ผลิตจำหน่ายได้ในราคาถูก ขาดอำนาจในการต่อรองราคา ส่วนผู้บริโภคซื้อในราคาแพง การซื้อขายโคและเนื้อโคยังไม่มีความมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและราคา ยังไม่มีการจัดแบ่งเกรดคุณภาพเนื้อโค เกณฑ์ในการกำหนดราคายังไม่เป็นสากล เช่น กำหนดราคาด้วยการประเมินด้วยสายตา การประมูลราคา เป็นต้น ปัญหาการฆ่าโดยหลีกเลี่ยงค่าอาชญาบัตรหรือการฆ่าเถื่อน นอกจากจะเป็นการเลี่ยงภาษียังเป็นการฆ่าโดยไม่ถูกสุขอนามัยด้วยขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่ได้มาตรฐานและกระทบต่อการส่งออก การแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ การกีดกันการค้าภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization, WTO) หรือข้อตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ส่งผลให้สินค้าไทย ส่งออกได้

น้อยลง นอกจากนี้ ปัญหาการนำโค-กระบือ มีชีวิต จากประเทศชายแดนที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่าย ทำให้ราคาสัตว์ของไทยราคาต่ำลง

5. ปัญหาเกี่ยวกับรัฐและการบริการ

นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ของรัฐยังไม่ชัดเจน และขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ราคาปศุสัตว์ แหล่งทุนสนับสนุน เป็นต้น การเลี้ยงโคเนื้อต้องลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลานานการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของรัฐยังไม่มีความมีประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา การดำเนินการของรัฐด้านการจัดการด้านข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อระบบการตลาด ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน



ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ การผลิตโค-กระบือเนื้อ



โครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ปี 2561

งบลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.0-3451-2926